

Laguna

LĂNG CÔ
CENTRAL VIETNAM
LAGUNA LĂNG CÔ

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

Laguna Lăng Cô cam kết thực hiện tốt các vấn đề về môi trường và xã hội để đảm bảo sự phát triển bền vững; đồng thời hợp tác với EarthCheck – tổ chức hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn đo lường và chứng nhận cho các hoạt động bền vững.

Laguna Lăng Cô là điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế rộng 280 héc-ta nằm ở thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng được bao bọc phía trước bởi bờ biển dài 3 ki-lô-mét với tầm nhìn hướng thẳng Biển Đông và phía sau là những dãy núi. Khu nghỉ dưỡng bao gồm khách sạn và spa thương hiệu Banyan Tree (với 61 biệt thự có hồ bơi, 1 hồ bơi lớn, 1 phòng chăm sóc sắc đẹp, 6 phòng spa, 1 phòng tập yoga, 1 Spa Essentials, 1 phòng trung bày, 1 phòng tập thể hình, 4 phòng họp, 4 nhà hàng và khu vực hậu sảnh văn phòng); khách sạn và spa mang thương hiệu Angsana (với 216 phòng nghỉ, khu giặt là, 6 phòng họp, 1 phòng tập thể hình, 10 phòng trị liệu, 2 phòng đơn tắm mưa Rainmist, 3 nhà hàng, 5 hồ bơi và khu vực hậu sảnh); sân golf 18 lỗ (với 1 câu lạc bộ có 1 nhà hàng, 1 bar, 302 tủ khóa để đồ, 2 sân quần vợt, khu sân tập gồm 07 ô tập có mái che và 22 ô tập ngoài trời, khu vực văn phòng, khu vực bảo trì sân golf, trạm bơm); Tổ hợp trung tâm dịch vụ Laguna Lăng Cô là tổng thể của 3 khu vực trên và cộng thêm các khu vực khác gồm khu vực cảnh quan trung tâm, căng-tin LSC, trung tâm giặt là với nhà xưởng giặt là, lò hơi và các thiết bị khác, trung tâm thể thao nước tổ chức các hoạt động dưới nước cũng như trên bờ, nhà máy xử lý nước thải tại chỗ, tòa nhà hành chính, phòng khám, trạm gác bảo vệ, kho rác, khu vực rửa xe, xưởng kỹ thuật và khu vực công cộng chung.

Tại Laguna Lăng Cô, chúng tôi nhận thấy rằng các hoạt động của khu nghỉ dưỡng có khả năng gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường cũng như cộng đồng địa phương nếu không được quản lý tốt. Chính vì lẽ đó, chúng tôi tuân thủ Hệ Thống Quản Lý Môi Trường theo tiêu chuẩn của EarthCheck.

Laguna Lăng Cô cam kết luôn nỗ lực cải thiện hoạt động vận hành thông qua việc đo lường và đánh giá theo các tiêu chuẩn hàng năm. Đội ngũ nhân viên Laguna Lăng Cô luôn cố gắng để hạn chế những tác động xấu đến môi trường bằng cách thực hiện các chương trình phát triển bền vững, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng, nước, xăng dầu, rác thải cũng như tăng cường sử dụng nước đã qua xử lý và các sản phẩm được chứng nhận thân thiện với môi trường.

Laguna Lăng Cô sẽ tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan nhằm đạt được những kết quả tốt mang tầm quốc tế. Chúng tôi bổ nhiệm chị Lê Thanh Thủy Trợ lý trưởng phòng Phát triển cộng đồng là người điều phối viên của EarthCheck, sẽ có trách nhiệm trong việc cải thiện hoạt động phát triển bền vững của tổ chức.

Laguna Lăng Cô cũng dành sự lưu tâm đặc biệt đối với người dân địa phương trong vấn đề tuyển dụng và trao quyền; ưu tiên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ bền vững tại địa phương khi có thể theo các nguyên tắc của thương mại công bằng. Chúng tôi khuyến khích nhân viên giới thiệu và trình bày các cam kết về phát triển bền vững môi trường và cộng đồng xã hội đến tất cả các bên liên quan bao gồm các khách hàng, nhà cung cấp và đối tác.



Gavin Herholdt – Tổng Giám Đốc

Tháng 3 - 2020